

Số: 640 /TB-SGDĐT

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2020

LƯU HÀNH NỘI BỘ

THÔNG BÁO

Về việc xử lý thông tin đường dây nóng và báo chí phản ánh các vấn đề,
vụ việc bức xúc liên quan đến GDĐT năm học 2019 - 2020
(Từ ngày 21/2/2020 đến ngày 28/2/2020)

I. Thông tin báo chí về hoạt động của ngành GDĐT Hà Nội

1. Hà Nội: Sinh viên trường nghề đi học từ ngày 2-3, các cấp học khác nghỉ thêm 1 tuần

Chiều 28-2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid -19) gây ra của thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo đã nhất trí với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế về kế hoạch triển khai công tác giảng dạy, học tập tại các trường học trên địa bàn thành phố trong những ngày tới.

Theo đó, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ đi học trở lại từ ngày 2-3-2020. Học sinh các cấp học còn lại, gồm trẻ mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục nghỉ học thêm một tuần, cụ thể là từ ngày 2-3 đến hết ngày 8-3-2020. Riêng các trường quốc tế trên địa bàn thành phố có thể chủ động quyết định việc tổ chức dạy học.

<http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/959689/ha-noi-sinh-vien-truong-nghe-di-hoc-tu-ngay-2-3-cac-cap-hoc-khac-nghi-them-1-tuan>

2. Hà Nội lên kế hoạch đảm bảo cho 2 triệu học sinh trở lại trường học; Hà Nội sẽ điều chỉnh khung thời gian và lịch thi khi học sinh đi học trở lại; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: Sẽ không có chuyện thu phí học online.

Chiều 25/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chủ Xuân Dũng nêu rõ “Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh khung thời gian năm học và lịch thi. Do đó, khi học sinh đi học trở lại, Sở sẽ tham mưu Thành phố điều chỉnh khung thời gian năm học và lịch thi. Các trường sẽ dạy tiếp nối, theo trình tự chứ không được coi là học bù, dạy bù, tiết học chính khóa vẫn phải đảm bảo. Nếu không có gì thay đổi, học sinh sẽ trở lại trường từ ngày 2/3 tới”.

Trả lời câu hỏi có hay không chuyện thu học phí online trong thời gian học sinh nghỉ tại nhà, ông Phạm Xuân Tiên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ không có chuyện nghỉ học mà lại thu phí học sinh. Bên cạnh đó, dù việc học online có chất lượng như thế nào thì nhà trường vẫn sẽ tổ chức dạy học cho học sinh khi đi học trở lại như bình thường.

<https://vtc.vn/tin-tuc-su-kien/pho-giam-doc-so-gddt-ha-noi-se-khong-co-chuyen-thu-phi-hoc-online-ar529834.html>

<https://baotintuc.vn/giao-duc/ha-noi-se-dieu-chinh-khung-thoi-gian-va-lich-thi-khi-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-20200225184946907.htm>

3. Lịch thi lớp 10 tại Hà Nội sẽ được quyết định sau khi Bộ GD-ĐT điều chỉnh thời gian năm học

Trước lo lắng của phụ huynh, học sinh cho rằng, thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 791/QĐ-UBND quá gấp rút, trong khi học sinh vẫn đang nghỉ học, ông Phạm Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết “Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, thời gian tổ chức kỳ thi là ngày 1 và 2-6-2020. Tuy nhiên, đây chỉ là lịch dự kiến và được xây dựng căn cứ theo Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung kế hoạch thời gian năm học. Lịch này giúp cho các nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội nắm được các mốc thời điểm triển khai các quy trình của kỳ thi tuyển sinh để chủ động chuẩn bị. Vì vậy, học sinh không nên quá lo lắng.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có văn bản quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tham mưu UBND thành phố điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 tại Hà Nội, trong đó có việc điều chỉnh mốc thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cho phù hợp. Ngay khi quyết định chính thức về thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông tin tới các nhà trường và công bố rộng rãi cho nhân dân, phụ huynh học sinh và học sinh biết – ông Toàn nói.

<http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tuyen-sinh/958953/lich-thi-lop-10-tai-ha-noi-se-duoc-quet-dinh-sau-khi-bo-gd-dt-dieu-chinh-thoi-gian-nam-hoc>

II. Thông tin đề nghị các đơn vị trả lời (báo chí phản ánh)

Thông tin về việc thu, chi quỹ lớp của trường Tiểu học Kim Đồng: Trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 25/02, 26/02 và 28/02/2020 đã đăng liên tiếp 3 bài viết liên quan đến việc thu, chi quỹ lớp của trường Tiểu học Kim Đồng (Phụ huynh Tiểu học Kim Đồng choáng váng vì quỹ lớp 90 triệu đồng 1 kỳ hết bay; Phụ huynh Kim Đồng tiết lộ các khoản chi khiến một kỳ hết sạch 90 triệu đồng; Phụ huynh trường Kim Đồng khóc vì lương 4 triệu đồng, nộp quỹ lớp 1,5 triệu). Theo đó, chuỗi bài báo nêu quỹ ban phụ huynh lớp Trường Tiểu học Kim Đồng chỉ riêng một học kỳ có lớp cha mẹ nộp 1,7 triệu đồng. Tính ra cả lớp trên 50 học sinh số tiền lên đến khoảng 90 triệu đồng đã chi hết sạch trong một kỳ, cả năm số tiền quỹ của cả lớp rất lớn. Có hay không việc ban phụ huynh nhiều lớp tại Trường Tiểu học Kim Đồng trở thành cánh tay nối dài và làm sai Thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

<https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/phu-huynh-truong-kim-dong-khoc-vi-luong-4-trieu-dong-nop-quy-lop-15-trieu-post207472.gd>

III. Định hướng tuyên truyền

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở công khai thông tin, thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên văn bản số 621/HĐXT-TTK ngày 26/02/2020 của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGUT) Thành phố Hà Nội lần thứ 15 năm 2020 về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020

3. Tiếp tục truyền thông về các tấm gương người tốt, việc tốt của ngành; các tấm gương nhà giáo, học sinh đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt trong dạy và học tạo sự lan tỏa trong xã hội. Trong đó chú trọng công tác truyền thông nội bộ ngành.

4. Tăng cường công tác nắm bắt, kịp thời xử lý các thông tin báo chí, dư luận và nhân dân phản ánh./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các đơn vị trường học;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Xuân Tiến